
ส ำเนำ 
 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำเกี๋ยน 
สมัยประชมุวิสำมัญ  สมัยท่ี  2 ประจ ำปี 25๖2 ครั งท่ี 1 

                                                            วันที่  28 เดือน ตุลำคม พ.ศ.2562    
  ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วน ต ำบลน  ำเกี๋ยน 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายยงยุทธ    ดีค าวงค์ ประธานสภา อบต.น  าเกี๋ยน ยงยุทธ    ดีค าวงค์  
2 นายกัณหา    ธนะวงค ์ รองประธานสภา อบต.น  าเกี๋ยน กัณหา    ธนะวงค์  
3 นายไชยรตัน์    ดีอิ่นค า สมาชิกสภา อบต.น  าเกีย๋น ไชยรัตน์  ดีอิ่นค า  
4 นายพัฒน์     ค านนฐี สมาชิกสภา อบต.น  าเกีย๋น พัฒน์   ค านนฐี  
5 นางสุภาพ    ใจจันทร์ สมาชิกสภา อบต.น  าเกีย๋น สุภาพ  ใจจันทร ์  
6 นายสันต์      ศรสดีา สมาชิกสภา อบต.น  าเกีย๋น สันต์    ศรสดีา  
7 นางขันทอง   ดีพิชัย สมาชิกสภา อบต.น  าเกีย๋น ขันทอง   ดีพิชัย  
8 นายสุชาติ    ดีสดุหล้า สมาชิกสภาอบต.น  าเกี๋ยน สุชาติ    ดีสุดหล้า  
9 ส.ต.อ.เสง่ียม  สายอุทธา เลขานุการสภา อบต.น  าเกี๋ยน ส.ต.อ.เสง่ียม  สายอุทธา  
ผู้ไมม่าประชุม  ผู้ขาดประชุม  ผูล้าประชุม   ไม่ม ี
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นายมังกร    ดีปินตา นายก อบต.น  าเกี๋ยน มังกร    ดีปินตา  
2 นายสมพงษ์ กันทะ รองนายก อบต.น  าเกี๋ยน สมพงษ์ กันทะ  
3 นางเมฆขลา  ดีปินตา รองนายก อบต.น  าเกี๋ยน เมฆขลา  ดีปินตา  
4 นางธิดารัตน์  ค าเฟื่องฟ ู เลขานุการนายก อบต.น  าเกีย๋น ธิดารัตน์  ค าเฟื่องฟ ู  
5 นายประพันธ์  บุญตัน ก านัน ต.น  าเกี๋ยน ประพันธ์  บุญตัน  
6 นางเกษร  พึ่งธรรม แพทย์ประจ า ต.น  าเกี๋ยน เกษร  พึ่งธรรม  
7 นายคาด  ดสีีใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 คาด  ดีสีใส  
8 นายปรีชา  ดีสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ปรีชา  ดีสม  
9 นายผ่อง มหาวงศนันท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ผ่อง มหาวงศนันท์  

10 นางสุวลักษณ์  สนทมิ ผอ.กองคลัง สุวลักษณ์  สนทิม  
11 นางอัญชลี  ปันทา นักวิชาการเงินและบญัชี อัญชลี  ปันทา  
12 นายศรรัก  รินทร์รัชต นักวิชาการพัสด ุ ศรรัก  รินทรร์ัชต  
13 นายยศพงศ์ ดีปินตา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 1 ยศพงศ์ ดีปินตา  
14 นายณรงค์กร  ดีสุยา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ณรงค์กร  ดสีุยา  
15 นายส าราญ  สารอินทร ์ ประธานชมรม อสม.ต.น  าเกี๋ยน ส าราญ  สารอินทร ์  
16 นางพัชรดา  สมวงษา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที ่4 พัชรดา  สมวงษา  
17 นางธัญชนก  ศรีทองสุข หัวหน้าส านักปลัดฯ ธัญชนก  ศรีทองสุข  
18 นายโยธิน  ดีปินตา นักวิชาการงานช่าง โยธิน  ดีปินตา  
19 นายศาสตรา  สินันตา ผอ.กองการศึกษาฯ ศาสตรา  สินันตา  
20 นายกุลเชษฐ์ แก้วว ี ผอ.โรงเรียนบ้านน  าเกี๋ยน กุลเชษฐ์ แก้วว ี  
21 นายค ามลู  ดีพรมกลุ ประธานชมรมผูสู้งอาย ุ ค ามูล  ดีพรมกุล  



 
ส ำเนำ 

ระเบียบวำระกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำเกี๋ยน 
สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยท่ี 2 ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖2  

วันที่ 28 เดือน ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖2  
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำเกี๋ยน 
…………............................................................... 

                เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้วเลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว
ได้เชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมและเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยนด าเนินการประชุมต่อไป 
เริ่มกำรประชุมเวลำ 09.00 น. 
ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ประธำนสภำ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั งนี เป็นการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 

25๖2  ครั งที่  1 ตามท่ีนายอ าเภอภูเพียง ไดเ้รียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 เป็นเวลา 15 วัน ตั งแต่วันที่ 16 ตุลาคม   ๒๕๖2   ใน
ครั งนี มีเรื่องที่จะพิจารณาหลักๆ  เป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการรับโอนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
การพิจารณาโอนและเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณและเรื่องอ่ืนๆจะได้พิจารณาตามระเบียบวาระ
ต่อไป   

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำเกี๋ยน   
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 ครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖2  

ประธำนสภำฯ ได้สอบถามที่ประชุมจากการตรวจรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบครั งหนึ่งแล้ว  และได้ปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าเกี๋ยน  มีท่านใดพบข้อขาดตกบกพร่องในการบันทึกหรือจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เสนอ
ต่อที่ประชุมเม่ือไม่มีท่านใดเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าวหรือไม่  โดยลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง 7 คะแนนเสียงโดยท่านประธานสภาฯ 
งดออกเสียง 

ประธำนสภำฯ ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ  และได้หารือว่ารายงานบันทึกการประชุมดังกล่าวมี
ข้อความตอนใด  หรือค าใดๆ  ประโยคใดท่ีไม่สมควรจะเปิดเผย  หรือให้มีการโฆษณาเผยแพร่
ประกาศให้ประชาชนทราบก็ขอให้สมาชิกสภาฯได้แจ้งต่อที่ประชุม เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ  จึง
ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าสมควรให้เปิดเผยโฆษณาได้หรือไม่เพียงใด   โดยลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียก
มือขึ นพ้นศีรษะ 

 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เปิดเผยได้ทั งฉบับ  ด้วยคะแนนเสียง 7 คะแนนเสียงโดยท่านประธานสภาฯ 
 งดออกเสียง  

   ประธำนสภำ ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบและไดล้งลายมือชื่อไว้ในรายงานการประชุมเป็นหลักฐาน
และเข้าสู่วาระต่อไป 

 
ระเบียบวำระท่ี  ๓ ญัตติค้ำงพิจำรณำ  

-ไม่มี- 
 



 
-2- 

 
ระเบียบวำระท่ี  ๔ ญัตติเพื่อพิจำรณำ 

4.1 กำรพิจำรณำรับโอนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้ำงจำกกรมทรัพยำกรน  ำ(ฝำยชะลอน  ำ) 
  4.1.1 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าห้วยน  าเกี๋ยนบริเวณบ้านหมู่ที่ 1 จ านวน 5 ช่วง 
  4.1.2 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าห้วยน  าเกี๋ยนบริเวณบ้านหมู่ที่ 2 จ านวน 1 ช่วง 
  4.1.3 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าห้วยน  าเกี๋ยนบริเวณบ้านหมู่ที่ 3 จ านวน 5 ช่วง 
  4.1.4 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าห้วยน  าเกี๋ยนบริเวณบ้านหมู่ที่ 4 จ านวน 6 ช่วง  

ประธำนสภำฯ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้บริหารได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน 
พิจารณาในการรับโอนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างจากกรมทรัพยากรน  าในการสร้างฝายชะลอน  าโครงสร้างใช้
กล่องกาเบรียลหรือกล่องลวดตาข่ายใส่หิน ในพื นที่จ านวนหลายจุดตามล าน  าเกี๋ยน ขอให้ผู้บริหารหรือ
ตัวแทนได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาตามล าดับต่อไป 

นำยก อบต. กล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่กรมทรัพยากรน  าได้ด าเนินโครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าห้วยน  าเกี๋ยนโดยการสร้างฝายชะลอน  าโครงสร้างใช้กล่อง 
กาเบรียลหรือกล่องลวดตาข่ายใส่หินขึ นในพื นที่จ านวนหลายจุดและต่อมาได้จัดท าเอกสารส่งมอบให้
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยนเจ้าของพื นที่ เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรน  า และน าไป
จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารทรัพยากรน  าแห่งชาติ พ.ศ.2550 หมวด 3 โดยผู้รบัมอบจะต้องน าไปจัดบริการสาธารณะ
บริการแก่ประชาชนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ไม่ต่ ากว่าส่วนราชการที่จัดไว้เดิม และผู้รับมอบจะ
ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางและมาตรฐานที่ส่วนราชการก าหนดไว้ทุกประการ ในวาระนี 
จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยนได้พิจารณาในการรับโอนสิ่งก่อสร้าง ตามรายละเอียด
เอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว และขอแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี  
  4.1.1 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าห้วยน  าเกี๋ยนบริเวณบ้านหมู่ที่ 1 จ านวน 5 ช่วงได้แก่ 
ช่วงที่ 1 รหัสโครงการ นน.09-04-475 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ช่วงที่ 2 รหสัโครงการ 
นน.09-04-476 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562    ชว่งที่ 3 รหัสโครงการ นน.09-04-477 เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562   ช่วงที่ 4 รหัสโครงการ นน.09-04-478   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562  ชว่งที่ 5 รหัสโครงการ นน.09-04-479 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562   
  4.1.2 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าห้วยน  าเกี๋ยนบริเวณบ้านหมู่ที่ 2 จ านวน 1 ช่วง ได้แก่ 
ช่วงที่ 3 รหัสโครงการ นน.09-04-463 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 
  4.1.3 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าห้วยน  าเกี๋ยนบริเวณบ้านหมู่ที่ 3 จ านวน 5 ช่วงได้แก่ 
ช่วงที่ 1 รหัสโครงการ นน.09-04-462 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562   ช่วงที่ 2 รหัสโครงการ 
นน.09-04-463 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562     ชว่งที่ 3 รหัสโครงการ นน.09-04-464 เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562   ช่วงที่ 4 รหัสโครงการ นน.09-04-465   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562  ชว่งที่ 5 รหัสโครงการ นน.09-04-466 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562   
  4.1.4 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าห้วยน  าเกี๋ยนบริเวณบ้านหมู่ที่ 4 จ านวน 6 ช่วงได้แก่ 
ช่วงที่ 1 รหัสโครงการ นน.09-04-467 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562   ช่วงที่ 2 รหัสโครงการ 
นน.09-04-468 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562   ช่วงที ่3 รหัสโครงการ นน.09-04-469เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562    ช่วงที่ 4 รหสัโครงการ นน.09-04-470 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562   
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ช่วงที่ 5 รหัสโครงการ นน.09-04-472 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562   ช่วงที่ 4 รหัสโครงการ 
นน.09-04-473 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา 

ประธำนสภำฯ แจ้งที่ประชุมว่าก่อนที่สมาชิกสภาฯจะได้พิจารณาในเบื องต้นขอให้นักวิชาการพัสดุได้แจ้งเรื่องระเบียบ
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการรับมอบพัสดุที่มีเงือนไขหรือมีภาระติดพันให้ที่ประชุมทราบ 

นำยศรรัก รินทร์รัชต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและบริหาร 
นักวิชาการพัสดุ พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9)พ.ศ.2553 ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุนั น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอา
พัสดุหรือทรัพย์สินนั นๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั น       

ประธำนสภำฯ  แจ้งที่ประชุมว่าเรื่องการรับโอนทรัพย์สินในครั งนี ก็ถือว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาฯที่จะ 
พิจารณารับหรือไม่รับโอนตามที่นักวิชาการพัสดุแจ้งระเบียบข้อกฎหมายให้ทราบ ดังนั นจึงขอให้
สมาชิกสภาฯได้พิจารณาตามที่ผู้บริหารเสนอมาและหากมีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม
เพ่ิมเติมก็ขอเชิญได้ตลอดระยะเวลาที่มีการพิจารณากันอยู่และได้สอบถามปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลว่าในการรับโอนนั นมีแนวทางเพ่ิมเติมอย่างไรบ้าง 

ส.ต.อ.เสงี่ยม สำยอุทธำ กล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการที่ได้เข้าร่วมประชุมมา 
(ปลัด อบต.)  คณะกรรมการกระจายอ านาจแจ้งว่าหากไม่พร้อมทั งทางด้านบุคลากร งบประมาณหรืออ่ืนๆ 

ก็สามารถชะลอได้ ให้หาทางแก้ไขวางแผนบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานเดิมบริหารจัดการร่วมกันได้ 
กรณีนี หากมีการช ารุดเสียหายก็ควรแจ้งให้ส่วนราชการที่ด าเนินโครงการปรับปรุงแก้ไขให้ใช้การได้
ตามปกติ ในส่วนความรู้ความช านาญเฉพาะในงานที่ต้องอาศัยบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
โดยตรงหรืองานทางวิชาการต่างๆหากของท้องถิ่นไม่มีก็สามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานเดิม
ได้ หากรับโอนหรือรับมอบแล้วผู้รับมอบจะต้องน าไปจัดบริการสาธารณะบริการแก่ประชาชนให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานที่ไม่ต่ ากว่าส่วนราชการที่จัดไว้เดิมและยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางและมาตรฐานที่ส่วนราชการก าหนดไว้ 

ที่ประชุม  นายประพันธ์ บุญตัน ก านันต าบลน  าเกี๋ยนขออนุญาตต่อท่านประธานสภาฯและท่ีประชุม 
ขอให้ข้อมูลตามที่ตนเคยท างานในกองช่างของหน่วยงานราชการมาส่วนใหญ่เขาจะโอนงานมาให้
เจ้าของพื นที่หลังจากด าเนินโครงการไปแล้วสองปี แต่ถึงอย่างไรเขาก็มีสัญญากับผู้รับจ้างอยู่แล้วถ้า
หากมีกรณีจะต้องมาซ่อมแซม 

นำยก อบต.  แจ้งที่ประชุมทราบว่าทางกรมทรัพยากรน  าได้ท าเอกสารส่งมอบมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ทยอย 
ส่งมาและทางผู้ประสานงานก็สอบถามมาตลอดว่าส่งเอกสารมาให้หรือยังก็ได้ตอบไปว่าอยู่ระหว่าง
เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยนพิจารณา ในการรับโอนถึงอย่างไรเขาก็มีสัญญาสองปี
หากช ารุดในระหว่างนี ผู้รับจ้างก็ต้องซ่อมแซมแก้ไขอยู่แล้ว 

ที่ประชุม  นายสุชาติ  ดีสุดหล้า สมาชิกสภาฯกล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
   สภาฯจะพิจารณารับโอนหรือชะลอไว้ก่อนตนเห็นว่ามีค่าเท่ากันเพราะถึงอย่างไรเราก็คง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเรารับโอนแล้วคิดว่าจะมีผลดีอย่างเช่นโครงการที่เราจะขอต่อยอดโครงการเดิมต่อ
ท่อส่งน  ามายังบ้านใหม่สันติสุขหมู่ 5 ก็คงจะท าได้เร็วขึ น 
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ประธำนสภำฯ  ได้สอบถามมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะ 



เห็นควรให้ชะลอไว้ก่อน หรือเห็บชอบให้รับโอนตามที่เสนอมา ให้ลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือข้น
พ้นศีรษะ โดยขอให้ลงมติที่เห็นควรให้ชะลอไว้ก่อนเป็นล าดับแรก 

ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดออกเสียง 
ประธำนสภำฯ  แจ้งว่าที่ประชุมไม่มีท่านใดเห็นชอบ ต่อไปขอให้ลงมติว่าท่านใดเห็นชอบให้รับโอนตามที่ 

ผู้บริหารเสนอมา    
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้รับโอนจ านวน 8 คะแนนเสียง 
ประธำนสภำฯ  ได้แจ้งคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั งหนึ่งและเข้าสู่การพิจารณาวาระต่อไป 

4.2 กำรพิจำรณำรับโอนครภุัณฑ์สิ่งก่อสร้ำงจำกกรมพัฒนำที่ดิน โครงการพัฒนาแหล่ง 
น  าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน  า ระบบท่อส่งน  า ยาว 4,765 เมตร บริเวณบ้านต้นกอกหมู่ที่ 3  

ประธำนสภำฯ  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าผู้บริหารได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน 
พิจารณาในการรับโอนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างจากกรมพัฒนาที่ดิน ขอให้ผู้บริหารหรือตัวแทนได้แจ้ง
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาตามล าดับต่อไป 

นำยก อบต.  กล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน กรม 
ที่ดินได้ด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน  า หรือโครงการพัฒนาแหล่ง 
น  าชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบลักษณะงานเป็น ระบบท่อส่งน  า บ้านต้นกอกหมู่ที่ 3 ต าบล
น  าเกี๋ยน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 รหัสโครงการ นน.1060 แบบก่อสร้างเลขที่ 04460 ย.เป็น
ระบบท่อส่งน  า ความยาว 4,765 เมตร จ านวน 1 แห่ง เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน 
สามารถ ด าเนินการบริหารดูแลบ ารุง ให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าส่วนราชการที่จัดไว้เดิมขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา 

ประธำนสภำฯ แจ้งที่ประชุมว่าเรื่องการรับโอนทรัพย์สินในครั งนี ก็เหมือนกันถือว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาฯที่จะ
พิจารณารับหรือไม่รับโอนตามที่นักวิชาการพัสดุได้แจ้งเรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการรับ
มอบพัสดุที่มีเงือนไขหรือมีภาระติดพันให้ที่ประชุมทราบส่วนหนึ่งแล้วจึงขอให้สมาชิกสภาฯได้
พิจารณากันอย่างละเอียดรอบคอบ ตามที่ผู้บริหารเสนอมาและหากมีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือ
ซักถามเพ่ิมเติมก็ขอเชิญได้ตลอดระยะเวลาที่มีการพิจารณากันอยู่ 

  ที่ประชุม นายกัณหา ธนะวงค์ สมาชิกสภาฯได้สอบถามผู้บริหารกรณีที่มีตลิ่งพังใกล้แนววางท่อไม่ทราบว่าจะ
เป็นหน่วยงานใดต้องปรับปรุงซ่อมแซม 

  นำยก อบต. กล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ผู้สอบถามทราบว่ากรณีที่ตลิ่งพังนั นตนได้ไปตรวจสอบแล้วเกิด
จากที่มีน  าป่าไหลหลากลงมาในช่วงที่ฝนตกหนักซึ่งไม่เกี่ยวกับการวางท่อดังกล่าวแต่อย่างใดและจะ
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

ประธำนสภำฯ  ได้สอบถามมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะ 
เห็นควรให้ชะลอไว้ก่อน หรือเห็บชอบให้รับโอนตามที่เสนอมา ให้ลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือข้น
พ้นศีรษะ โดยขอให้ลงมติที่เห็นควรให้ชะลอไว้ก่อนเป็นล าดับแรก 

ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดออกเสียง 
ประธำนสภำฯ  แจ้งว่าที่ประชุมไม่มีท่านใดเห็นชอบ ต่อไปขอให้ลงมติว่าท่านใดเห็นชอบให้รับโอนตามที่ 

ผู้บริหารเสนอมา    
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้รับโอนจ านวน 8 คะแนนเสียง  
ประธำนสภำฯ  ได้แจ้งคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั งหนึ่งแจ้งทางผู้บริหารด าเนินการตามขั นตอนตาม 
  ระเบียบที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่การพิจารณาวาระต่อไป 
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4.3 กำรพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อด ำเนินโครงกำรกอ่สร้ำง 



       4.3.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)สายนาผงบ้านน  าเกี๋ยนเหนือ  
ม.2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว  225 ม. หรอืมีพื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900  ตร.
ม. งบประมาณ 493,000.- บาท 
  4.3.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)สายห้วยตาดน้อย 
บ้านน  าเกี๋ยนเหนือ ม.2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว  150 ม. หรือมีพื นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 600  ตร.ม. พร้อมกับวางท่อ คสล.(บริเวณสบห้วยตาดน้อย)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 
ม.จ านวน 8 ท่อน รวมงบประมาณ 382,000.- บาท 
  4.3.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)บ้านต้นกอกหมู่ที่ 3  
จ านวน 3 จุด งบประมาณรวม  489,000.-บาท ดังนี    
   จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง)  ซอยบ้านนายจ าปี ทองปั้น  
ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว 50 ม.หรือมีพื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. 
งบประมาณ 84,000.- บาท 
   จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)ซอยบ้านนายสุภาพ ดีจันตา  
ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว  50 ม.หรือมีพื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. 
งบประมาณ 84,000.- บาท. 
   จุดที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)ซอยบ้านนายจันทร์ สวนต่างใจ 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว  145 ม.หรือมีพื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 580  ตร.

ม.  งบประมาณ 321,000.- บาท 
   4.3.4 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน คสล.ถนนสายนาใหม่-ห้วยรินบ้านต้นกอก ม.3   
บริเวณนานายเสวียน  ดีสีใส ขนาดยาว 48.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง 
งบประมาณ 355,800.- บาท                                                                                     
   4.3.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง) บ้านใหม่พัฒนา ม.4   
สายบ้านนางกรุงทอง  นิ่มนวล ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว  225 ม. หรือมีพื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900  ตร.ม. งบประมาณ 493,000.- บาท 
   4.3.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)บ้านใหม่สันติสุข ม.5  
สายดอยดังน้อย ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว 225 ม.หรือมีพื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
900 ตร.ม. งบประมาณ 493,000.- บาท 

ประธำนสภำฯ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้บริหารได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน 
พิจารณาในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินโรงการต่างๆในพื นที่จ านวนหลายโครงการ 
ขอให้ผู้บริหารหรือตัวแทนได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาตามล าดับต่อไป 

นำยก อบต.  กล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามหนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่  
นน 0023.5/ว521 ลงวันที ่30 กันยายน 2562 น าส่งหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว3866 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 5 ด้าน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสม
ไปใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวได้โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลังและต้องเสนอโครงการ
เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น 
 
 
 

-6- 
 



ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และประกอบกับประชาชนในพื นท่ียังมีปัญหาความเดือดร้อนอีกเป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะการคมนาคมการสัญจรไปมาทั งถนนในหมู่บ้านถนนเข้าพื นที่ทางการเกษตร ได้
ร้องขอความช่วยเหลือมาเกือบทุกหมู่บ้านแต่เนื่องด้วยระยะเวลามีจ ากัดในครั งนี ผู้บริหารจึงได้
พิจารณารวบรวมที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขในล าดับต้นๆก่อนซึ่งก็ยังมีอีกหลายโครงการจะได้หาแนว
ทางแก้ไขในโอกาสต่อไป ในครั งนี ขอให้ที่ประชุมสภาฯเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนิน
โครงการด้านโครงสร้างพื นฐาน จ านวน 6 โครงการ ก่อนที่จะได้แจ้งรายละเอียดจะขออนุญาตให้
ผู้อ านวยการกองคลังได้แจ้งยอดเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบก่อนจะได้พิจารณาตามล าดับต่อไป 

ประธำนสภำฯ  อนุญาตให้ด าเนินการได้ 
นำงสุวลักษณ์ สนทิม กล่าวกับประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยนมี 
(ผอ.กองคลัง)  ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 คือ มีเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  

8,895,582.52 บาท มีเงินสะสม จ านวน 15,723,628.09 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่
ส าเนาให้ทุกท่านแล้ว 

ประธำนสภำฯ  แจ้งให้ผู้บริหารแจ้งรายละเอียดแต่ละโครงการตามล าดับต่อไป 
นำยก อบต.  กล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากได้รับหนังสือจากหมู่บ้านใน 

พื นที่ว่ามีราษฎรประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้ถนนในการสัญจรไปมาตามปกติและในการ
ประกอบอาชีพจึงได้ให้กองช่างและรองนายกและผู้น าชุมชนได้ตรวจสอบแล้วจึงได้จัดท ารายละเอียด
เสนอให้สภาพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเนื่องจากไม่ได้ตั งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบกับงบประมาณตามข้อบัญญัติขณะนี ก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรจาก
รัฐบาลและมีไม่เพียงพอในการที่จะโอนมาด าเนินการได้ จึงจ าเป็นที่จะขอความเห็นชอบต่อสภาฯใน
การขอใช้เงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป ขอแจ้งรายละเอียดตามล าดับ
ดังนี  
   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)สายนาผงบ้านน  าเกี๋ยนเหนือ  
ม.2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว  225 ม. หรอืมีพื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900  ตร.
ม. งบประมาณ 493,000.- บาท ได้ตรวจสอบแล้วเส้นทางส่วนใหญ่เป็นหลุมบ่อและมีน  าขังตลอด 
สมควรได้รับการแก้ไขต่อไป 

ประธำนสภำฯ  ได้สอบถามมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมก็ขอเชิญได้ 
ที่ประชุม  สมาชิกสภาได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมและทุกท่านมีความเห็นว่าสมควรที่จะได้รับการแก้ไข 
ประธำนสภำฯ  ได้สอบถามมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะ 

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมาหรือไม่โดยให้ลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือข้นพ้น
ศีรษะ    

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมา จ านวน 8 คะแนนเสียง  
ประธำนสภำฯ  ได้แจ้งคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั งหนึ่งและขอให้ผู้บริหารเสนอรายละเอียดโครงการ 
  ล าดับต่อไป 
นำยก อบต.   2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)สายห้วยตาดน้อยบ้านน  าเกี๋ยน 

เหนือ ม.2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว  150 ม. หรือมีพื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
600  ตร.ม. พร้อมกับวางท่อ คสล.(บริเวณสบห้วยตาดน้อย)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.จ านวน 
8 ท่อน รวมงบประมาณ 382,000.- บาท เส้นทางนี ในฤดูฝนจะมีน  าป่าไหลค่อนข้างแรงท าให้ถนน
ขาดช ารุดต้องแก้ไขมาตลอดสมควรที่จะได้รับการก่อสร้างให้ถาวรมั่นคงให้ใช้งานได้ทุกฤดูกาล 
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ประธำนสภำฯ  ได้สอบถามมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะ 



อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมาหรือไม่โดยให้ลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือข้นพ้น
ศีรษะ    

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมา จ านวน 8 คะแนนเสียง  
ประธำนสภำฯ  ได้แจ้งคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั งหนึ่งและขอให้ผู้บริหารเสนอรายละเอียดโครงการ 
  ล าดับต่อไป 
นำยก อบต.    3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)บ้านต้นกอกหมู่ที่ 3 จ านวน 3  

จุด งบประมาณรวม  489,000.-บาท ดังนี    
   จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง)  ซอยบ้านนายจ าปี ทองปั้น  
ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว 50 ม.หรือมีพื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. 
งบประมาณ 84,000.- บาท สภาพถนนจะค่อนข้างลื่นเป็นดินโคลนมาก 
   จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)ซอยบ้านนายสุภาพ ดีจันตา  
ขนาดกว้าง 3.00 ม.หนา 0.15 ม.ยาว  50 ม.หรือมีพื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. 
งบประมาณ 84,000.- บาท.สภาพถนนจะคล้ายกับจุดแรกคือจะค่อนข้างลื่นเป็นดินโคลน 
   จุดที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)ซอยบ้านนายจันทร์ สวนต่างใจ 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว  145 ม.หรือมีพื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 580  ตร.

ม.  งบประมาณ 321,000.- บาทสภาพถนนมีการทรุดเป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรค่อนข้าง 
ยากล าบาก 

ประธำนสภำฯ  ได้สอบถามมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะ 
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมาหรือไม่โดยให้ลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือข้นพ้น
ศีรษะ    

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมา จ านวน 8 คะแนนเสียง  
ประธำนสภำฯ  ได้แจ้งคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั งหนึ่งและขอให้ผู้บริหารเสนอรายละเอียดโครงการ 
  ล าดับต่อไป 
นำยก อบต.    4.โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน คสล.ถนนสายนาใหม่-ห้วยรินบ้านต้นกอก ม.3   

บริเวณนานายเสวียน  ดีสีใส ขนาดยาว 48.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง 
งบประมาณ 355,800.- บาทสภาพถนนถูกดินสไลด์พังทลายท าให้ผิวจราจรคับแคบและเป็นหลุมบ่อ
ตลอดเส้นทาง                                                                                     

ประธำนสภำฯ  ได้สอบถามมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะ 
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมาหรือไม่โดยให้ลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือข้นพ้น
ศีรษะ    

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมา จ านวน 8 คะแนนเสียง  
ประธำนสภำฯ  ได้แจ้งคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั งหนึ่งและขอให้ผู้บริหารเสนอรายละเอียดโครงการ 
  ล าดับต่อไป 
นำยก อบต.    5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง) บ้านใหม่พัฒนา ม.4   

สายบ้านนางกรุงทอง  นิ่มนวล ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว  225 ม. หรือมีพื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900  ตร.ม. งบประมาณ 493,000.- บาท สภาพถนนจะเป็นดินโคลน
ค่อนข้างมากมีน  าท่วมขังเป็นระยะตลอดเส้นทาง เห็นควรต้องได้รับการแก้ไขให้มั่นคงถาวรให้ใช้การได้
ทุกฤดูกาลต่อไป 
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ประธำนสภำฯ  ได้สอบถามมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะ 
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมาหรือไม่โดยให้ลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือข้นพ้น
ศีรษะ    

ทีป่ระชุม  มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมา จ านวน 8 คะแนนเสียง  
ประธำนสภำฯ  ได้แจ้งคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั งหนึ่งและขอให้ผู้บริหารเสนอรายละเอียดโครงการ 
  ล าดับต่อไป 
นำยก อบต.    6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)บ้านใหม่สันติสุข ม.5  

สายดอยดังน้อย ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว 225 ม.หรือมีพื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
900 ตร.ม. งบประมาณ 493,000.- บาท ถนนสายนี สภาพเป็นเขาสูงค่อนข้างลาดชันสัญจร
ยากล าบากสมควรได้รับการแก้ไขต่อไป 

ประธำนสภำฯ  ได้สอบถามมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะ 
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมาหรือไม่โดยให้ลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือข้นพ้น
ศีรษะ    

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมา จ านวน 8 คะแนนเสียง  
ประธำนสภำฯ  ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั งหนึ่งและแจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ด าเนินการ 

ประชุมมาจนได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วแต่เนื่องจากระเบียบวาระการประชุมยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงสั่งพักการประชุมชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และนัดประชุมต่อ
ในเวลา 13.00น. 

พักกำรประชุมชั่วครำวเวลำ   12.25น.  
เริ่มกำรประชุมต่อเวลำ 13.00น. 

4.4 กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เรื่อง การควบคุมการ 
ฆ่าสัตว์และการจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.2562 

ประธำนสภำฯ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้บริหารได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการ 
จ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.2562 ขอให้ผู้บริหารหรือตัวแทนได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและ
พิจารณาตามล าดับต่อไป 

นำยก อบต.  กล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้มีประชาชนที่ประกอบอาชีพ 
ในการจ าหน่ายเนื อสัตว์และประชาชนผู้บริโภคท่ัวไปมีความต้องการให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
น  าเกี๋ยน ได้ออกข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขในด้านต่างๆหลายประการตามที่เคยได้
น าเรียนให้ทุกท่านทราบมาบ้างแล้วแต่ยังด าเนินการได้ไม่ครอบคลุมในครั งนี จึงได้น าร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.2562 ที่มี
ความจ าเป็นมาเสนอเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยนพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ส าหรับในเรื่องอ่ืนๆนั นจะได้เสนอให้พิจารณาในโอกาสต่อไปและได้หารือว่าก่อนที่จะได้น าเสนอ
รายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการ
จ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.2562 ในการพิจารณาในครั งนี จะพิจารณาเป็นรวดเดียวสามวาระหรือไม่
เพราะไม่ใช่ข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินหรืองบประมาณแต่อย่างใดทั งนี เพ่ือจะได้รวดเร็วยิ่งขึ น 

ประธำนสภำฯ  หารือที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้มีการพิจารณารวดเดียวสามวาระหรือไม่ โดยให้ลงมติ 
โดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม  มีมตดิ้วยคะแนนเสียง 8 คะแนนเสียงเห็นชอบให้มีการพิจารณารวดเดียวสามวาระ 
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ประธำนสภำฯ  ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั งหนึ่ง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อสภา 

อนุมัติให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวในการพิจารณาในวาระท่ีสองนั นให้ที่ประชุมสภาเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และต่อไป
ขอให้ผู้บริหารได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ   
นำยก อบต.  กล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขอน าเรียนหลักการและเหตุผลแห่ง 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.
2562 ดังนี  
 หลักการ เพ่ือเป็นการป้องกัน การระงับโรคติดต่อและเพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย
จากการบริโภคเนื อสัตว์ จึงเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และการ
จ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.2562 
 เหตุผล โดยที่เป็นการสมควรก าหนดการควบคุมการฆ่าสัตว์และการจ าหน่ายเนื อสัตว์ เพื่อให้
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคเนื อสัตว์ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 )พ.ศ.2562 ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2560 และมาตรา 4 มาตรา 30 และมาตรา 31 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน 
ว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และการจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.2562 ส าหรับรายละเอียดนั นขอ
อนุญาตให้นางธัญชนก ศรีทองสุข หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้น าเสนอแทน 

ประธำนสภำฯ  อนุญาตให้ด าเนินการแทนได้ 
นำงธัญชนก ศรีทองสุข กล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบในรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.2562 
เรียงตามล าดับหัวข้อจนครบทุกรายการ พร้อมกับแจ้งรายละเอียดอัตราอากรและ 
ค่าธรรมเนียม ตามที่ก าหนดไว้ในท้ายร่างข้อบัญญัติจนครบทุกรายการ   

ประธำนสภำฯ แจ้งให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และ
การจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.2562 ในวาระท่ี ๑ ขั นรับหลักการ  โดยได้มีการพิจารณาถึงหลักการและ
เหตุผลและรายละเอียดจนครบถ้วนและเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯได้อภิปรายแล้ว ไม่มีท่านใด
ประสงค์จะอภิปราย จึงได้ขอให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.2562 หรือไม่โดยให้ลงมติแบบเปิดเผย
ด้วยวิธียกมือขึ นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม  มีมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง 7 คะแนนเสียงโดยประธานสภาฯงดออกเสียง 
ประธำนสภำฯ  ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั งหนึ่งและแจ้งว่าเมื่อที่ประชุมให้มีการพิจารณา 

รวดเดียวสามวาระดังนั นในวาระท่ี ๒ ขั นแปรญัตติให้ถือว่าที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภาฯโดยประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระท่ี
สองต่อไป 
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วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
ประธำนสภำฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และ

การจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.2562 โดยให้ที่ประชุมได้พิจารณาแปรญัตติให้ละเอียดรอบคอบโดยให้
พิจารณาตามรายหัวข้อตั งแต่ต้นจนครบและขอให้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการพิมพ์ด้วย โดยได้
เปิดโอกาสให้อภิปรายและสอบถามได้ตลอดระยะเวลาที่พิจารณาและหากประสงค์จะแปรญัตติก็
สามารถเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

ที่ประชุม  ได้มีการพิจารณาเรียงตามหัวข้ออย่างละเอียดรอบคอบจนครบทุกหัวข้อจนเป็นที่พอใจ 
แล้วและไม่มีท่านใดเสนอค าแปรญัตติหรืออภิปรายอีก 

ประธำนสภำฯ  สอบถามที่ประชุมมีท่านใดประสงค์จะขอแปรญัตติหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มี จึงขอให้ที่ประชุมได้ 
ลงมติว่าจะให้คงร่างเดิมไว้หรือไม่ โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม  มีมติด้วยคะแนนเสียง 8 คะแนนเสียงให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ 
ประธำนสภำฯ  ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั งหนึ่งและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจ าหน่าย 
เนื อสัตว์ พ.ศ.2562 ในวาระท่ี ๓ ต่อไป 
 

วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
ประธำนสภำฯ  แจ้งว่าในชั นนี จะไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอัน 

สมควร เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอให้มีการอภิปราย จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.
2562 หรือไม่โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม  มีมติด้วยคะแนนเสียง 8 คะแนนเสียงอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  า
เกี๋ยน และจะได้น าเรียนให้ท่านนายอ าเภอภูเพียงพิจารณาให้ความเห็นชอบและด าเนินการตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในล าดับต่อไป 

  4.5 กิจกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพิ่มเติม(ถ้ามี) 
ประธำนสภำฯ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี ไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาแต่อย่างใด 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๕ ญัตติอื่นๆ 
       5.1 เรื่องจำกผู้บริหำร    
ประธำนสภำฯ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี จะเป็นญัตติอ่ืนๆขอเชิญทางผู้บริหารก่อนแล้วจะเป็นของส่วน 

อ่ืนๆต่อไป 
นำยก อบต.  กล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี  
     1.เรื่องงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบส าหรับพื นที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของจังหวัดตาม

มติคณะรัฐมนตรีซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยนได้รับมา 5,000,000 บาท นั น ปรากฏว่าพื นที่
ทั งอ าเภอภูเพียงไม่อยู่ในเขตการประกาศภัยแต่อย่างใดคงจะได้คืนงบประมาณไปยังส านักงบประมาณ
ต่อไป 

      2.เรื่องการแข่งกีฬาผู้สูงอายุของต าบลน  าเกี๋ยน ก าหนดจะจัดขึ นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ 
โรงเรียนบ้านน  าเกี๋ยน เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับอ าเภอต่อไปซึ่งจะจัดในเดือน
ธันวาคมนี  
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      3.เรื่องการจัดงานวันลอยกระทงประจ าปี 2562 ก าหนดจะจัดขึ นในวันที่ 11 พฤศจิกายน  

2562 ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้านทราบต่อไป 
   4.เรื่องการติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ตามถนนสายหนองเต่า-บ้านก๊อดแก้ว ในเขต 
พื นที่ต าบลน  าเกี๋ยน ได้ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านบรรจุเข้าแผนแล้วตั งแต่ปี  
2563 เป็นต้นไป 
   5.เรื่องการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ด าเนินการจัดท าเป็น 
ที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตลอดทั ง
ปีงบประมาณ 2563 ทั งยังใช้ในการติดตามประเมินผลเมื่อสิ นปีงบประมาณ รายละเอียดตามส าเนา
เอกสารที่แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว  

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ  
                          ๕.2 เรื่องจำกส่วนรำชกำรอื่น    
ประธำนสภำฯ  สอบถามที่ประชุมมีท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอหรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็ขอให้แจ้งได้ในวาระนี  

เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอจึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมกับกล่าวปิดการประชุม 
ปิดกำรประชุมเวลำ     ๑7.30 น. 
กำรประชุมครั งต่อไป - 
                         ส.ต.อ.เสงี่ยม  สายอุทธา      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (เสงี่ยม  สายอุทธา) 
                       ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ       
                            28 ตุลาคม 2562 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน ได้ตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในการประชุมครั งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
          สมพงษ์  กันท       ประธานคณะกรรมการฯ       พัฒน์  ค านนฐี    กรรมการ 
       (นายสมพงษ์  กันทะ)        (นายพัฒน์  ค านนฐี) 
          ไชยรัตน์  ดีอ่ินค า    กรรมการ                  ขันทอง  ดีพิชัย    กรรมการและเลขานุการฯ 
       (นายไชยรัตน์  ดีอ่ินค า)       (นางขันทอง  ดีพิชัย) 
 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยนจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
 
                                                                     ยงยุทธ  ดีค าวงค์    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                  (นายยงยุทธ  ดีค าวงค์) 
                                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกี๋ยน 
            ส ำเนำถูกต้อง                                       9 ธันวาคม 2562 
   ส.ต.อ.เสงี่ยม  สายอุทธา 
         (เสงี่ยม  สายอุทธา) 
   ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ 
 


